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รายงานการประชุมติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามแผนการทำงานจากบา้น 
ผ่าน Video Conference ประจำเดือนกรกฎาคม 2564  ครั้งที่ 4 

วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564 
ผู้มาประชุม 
 ทำงานจากบ้าน 

1. นายสมบัติ  สาลีพัฒนา 
2. นายไกรภูมิ  มิ่งแก้ว 
3. นายสมมนัส  แพรกทอง 
4. นางสาวกนกวรรณ  ย้ิมถนิ 
5. นายชนพัฒน์  เมชฌสมภพ 
6. นายชยธร  ไชยรินทร 
7. นายพันธ์นพ  นาจะหมื่น 

เริ่มประชุม  เวลา 10.45 น. 

สรุปการประชุม ได้ดังน้ี 

1. รับรองรายงานการประชุมติดตามการปฏิบัติงานฯ ครั้งที่ 3  เมื่อวันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2564 
2. เรื่องที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบ  นางสาวกนกวรรณฯ ได้รายงานการเข้าร่วมประชุมเรื่องการ

ดำเนินการด้านบริหารสินทรัพย์ด้วยระบบ Asset และการเตรียมข้อมูลรายงานให้สำนักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน ผ่านระบบ VDO Conference เมื่อวันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. – 16.30 น.  
ซึ่งมี ผอ.พด. (นายไพฑูรย์  ไชยภูมิสกุล) เป็นประธานการประชุมฯ  สรุปได้ดังน้ี 1) การบันทึกข้อมูลสินทรัพย์
ของกรมชลประทานในระบบจัดเก็บและบริหารจัดการข้อมูลสินทรัพย์ จะเปลี่ยนจากระบบ AMS เป็น ระบบ 
ASSET  2) เน้นสินทรัพย์ที่เป็นสิ่งปลูกสร้าง โดยต้องบันทึกภาพถ่าย พิกัด งบประมาณ และรายละเอียด   
ต่าง ๆ เพ่ือในอนาคตจะเช่ือมโยงกับการขอต้ังงบประมาณในการปรับปรุงและซ่อมแซม ซึ่งปัจจุบันยังตกค้าง
การลงรายการในระบบ ASSET อยู่มาก  สำหรับครุภัณฑ์ไม่ได้กล่าวถึงในการประชุม  

3. การติดตามความก้าวหน้า 
3.1 การสรุปสถานะการส่งเอกสารการประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการ   

ส่งน้ำและบำรุงรักษา/โครงการชลประทาน และฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา ประจำปี 2565 จากที่รายงานสรุป 
ให้ รธบ. ทราบ ตามบันทึกฯ ที่ สบอ(พน.)02/2564 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 

- นายสมมนัสฯ รายงานในส่วนของ สชป.1 ได้มีการส่งเพ่ิมเติมของ สบ.3 คบ.แม่แตง ซึ่ง
ตรวจเอกสารฯ แล้วถูกต้อง  สชป.2 และ สชป.3 ไม่มีความก้าวหน้า  สำหรับ สชป.4 ได้รับการประสานจาก 
สน.ชป.4 ว่าจะส่งไฟล์เอกสารฯ ให้ก่อนทาง line 

- นางสาวกนกวรรณฯ รายงานในส่วนของ สชป.5 ไม่มีความก้าวหน้า 
- นายพันธ์นพฯ รายงานในส่วนของ สชป.8 ได้รับการประสานจาก สน.ชป.8 ว่าจะส่งไฟล์

เอกสารฯ ให้ก่อนทาง line  สชป.9 ไม่มีความก้าวหน้า และ สชป.10 มีการส่งเพ่ิมเติมของ สบ.1 คบ.ป่าสักใต้ 
สบ.1 คป.ลพบุรี และ สบ.1 คบ.เริงราง ซึ่งจะดำเนินการตรวจเอกสารฯ ต่อไป 
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- นายชยธรฯ รายงานในส่วนของ สชป.13 และ สชป.14 ไม่มีความก้าวหน้า 
- นายชนพัฒน์ฯ รายงานในส่วนของ สชป.16 มีการส่งเพ่ิมเติมของ สบ.4 คป.ตรัง และ   

สบ.3 คบ.ระโนด-กระแสสินธ์ุ ซึ่งตรวจเอกสารฯ แล้วถูกต้อง 
3.2 นายชนพัฒน์ฯ นำเสนอเปรียบเทียบข้อมูลปัจจัยต่าง ๆ ของโครงการฯ และฝ่ายส่งน้ำฯ ที่เป็น

ตัวแทนประเมินฯ ระดับภาค อาทิเช่น พ้ืนที่ชลประทาน รายละเอียดแหล่งน้ำ ปริมาณน้ำต้นทุน ประสิทธิภาพ
การชลประทาน งบประมาณ อัตรากำลัง และองค์กรผู้ใช้น้ำฯ  ซึ่งเป็นข้อมูลจากเอกสารการประเมินฯ ของ
โครงการฯ และฝ่ายส่งน้ำฯ ทั้งหมด  ทั้งน้ี พน.บอ. เสนอให้เพ่ิมข้อมูลพ้ืนที่องค์ผู้ใช้น้ำฯ และพื้นที่บริหาร
จัดการน้ำในเขตชลประทาน และความเสียหายของพืชเศรษฐกิจจากการบริหารจัดการน้ำของโครงการฯ ซึ่ง
โครงการฯ ได้รายงานผ่านในระบบฐานข้อมูลการเกษตร กรมชลประทาน ของส่วนการใช้น้ำชลประทาน สบอ. 
โดยให้ประสานข้อมูลจากนายชยธรฯ 

3.3 นายชยธรฯ นำเสนอข้อมูลในตัวช้ีวัดต่าง ๆ โดยยกตัวอย่างของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา
แม่ลาว อาทิเช่น พ้ืนที่ชลประทาน อาคารชลประทาน พ้ืนที่เพาะปลูก ประสิทธิภาพการชลประทาน และ
องค์กรผู้ใช้น้ำฯ  ทั้งน้ี พน.บอ. ต้ังข้อสังเกตข้อมูลอาคารชลประทานที่ได้รับจากส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา สบอ. 
ไม่น่าจะนำมาใช้ได้ เน่ืองจากเป็นข้อมูลที่ได้จากการทำ Walk Thru ของแต่ละโครงการฯ หากปีไหนไม่ได้ทำ 
Walk Thru ก็จะไม่รายงาน โดยจะเห็นว่าข้อมูล “อาคารชลประทาน” จะมีขึ้น ๆ ลง ๆ ซึ่งไม่น่าจะเป็นไปได้ 
และขอให้ตรวจสอบข้อมูลเดียวกันกับที่นายชนพัฒน์ฯ นำเสนอด้วยว่า ตรงกันหรือไม่ 

ปิดประชุม  เวลา 11.20น. 
 


